

## ห้าแยก ความคิด

■ สมชาย สกุลอื้อ

# ต้องโชว์ฝีมือแก้ปัญหาศก.

แม้แรงกระเพื่อมที่ตามมาระหว่างข่าวชาวสวนยาง ใช้ปืนยิงภรรยา เสียชีวิต ก่อนยิงตัวตาย เพราะเหตุทะเลาะกันเรื่องจะเอาสวนยางไปขายใช้หนี้ บนหน้าเว็บ “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา จะเทียบไม่ได้กับข่าวการถอดถอนอดีตนายกฯ **ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร** หรือแม้กระทั่งข่าวที่ผู้ช่วยรมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ เข้ามาวิพากษ์การเมืองในบ้านเราเมื่อสัปดาห์ก่อน แต่ในความคิดของผมข่าวชาวสวนยางน่าจะเป็นข่าวในเชิง “ลบ” ที่รัฐบาลโดยเฉพาะท่านผู้นำ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ควรให้ความสนใจมากกว่า 2 ปัญหาซึ่งเป็นการเมือง ที่เกิดแรงกระเพื่อมไม่นานแล้วก็หายไป ต่างกับปัญหาราคายาง ราคาพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ รวมทั้งปัญหาปากท้อง ซึ่งเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ

อย่างที่ทราบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เป็นแค่หนึ่งปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบ ข้าว มันสำปะหลัง และพืชชนิดอื่นอีกหลายตัวก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน ช้ำร้ายยังต้องมาเจอกับปัญหาการส่งออกเข้าไปอีก

ปัญหาและผลกระทบเลยดับเบิลหรือสองเท่า!!

ดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงได้เห็นรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนมาตรการออกมาช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา หรือพวกรากหญ้าทั้งหลายให้มีรายได้เสริมเพิ่มเติมเพื่อชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดหายไปทั้งจากผลผลิตลดและขายไม่ได้ราคาในช่วงที่ผ่านมา

อย่างเมื่อวันก่อนที่ประชุมกรม.ก็อนุมัติวงเงินกว่า 3 พันล้านบาท เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และยังไม่นับรวมกับความช่วยเหลือที่ส่งตรงจากท่านผู้นำ อาทิ การช่วยเหลือชาวสวนกล้วยไม้ จัดงานแสดงกล้วยไม้คุณภาพ ที่ช่างทำเนียบรัฐบาล รวมถึงตลาดน้ำ

ที่ท่านผู้นำอยากช่วยพ่อค้า-แม่ค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเดินเท้า

นั่นก็แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งยังต้องรอมาตรการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต่อไป ขณะอีกปัญหาที่น่าเป็นห่วง นั่นคือการส่งออกลดลง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้สรุปตัวเลขออกมาแล้วว่าปี 2557 ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกติดลบไปประมาณ 0.4% ขณะที่ปี 2558 ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า จะขยายตัวให้ได้ถึง 4% ขณะที่ภาคเอกชนอย่างศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ แบงก์ไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ประเมินว่า การส่งออกของไทยในปี 2558 มีแนวโน้มขยายตัวในระดับต่ำเพียง 0.8% เท่านั้น!!!

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญจากราคาน้ำมันโลกที่หดตัวต่อเนื่อง จะกดดันมูลค่าการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปและเคมีภัณฑ์ของไทย และยังไปกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างยางพาราและน้ำตาล ที่มีสัดส่วนการส่งออกถึง 15%

นอกจากนี้ราคาน้ำมันโลกที่หดตัวยังไปกระทบต่อรายได้และอุปสงค์ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดศักยภาพสูงของการส่งออกรถยนต์ และส่วนประกอบของไทย ขณะที่เศรษฐกิจจีนก็อยู่ในช่วงที่ชะลอตัว รวมทั้งปัญหาจากการถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) จากสหภาพยุโรป ในทุกหมวดสินค้า ก็น่าจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไทยในปี 2558 ขยายตัวในระดับต่ำ

ก่อนหน้านี้ผลสำรวจกรุงเทพโพลล์ ที่ได้จากการสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง **“ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 3-6 เดือนข้างหน้า”** ยังพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 24.51 (เต็ม100) ลดลงเล็กน้อยจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับ 25.67 ซึ่งการที่ดัชนีปรับตัวลดลงและค่าดัชนีอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ค่อนข้างมากแบบนี้ สะท้อนให้เห็นถึงสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังมีความอ่อนแออยู่มาก

แต่ที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับท่านผู้นำและทีมศก.ของรัฐบาล เห็นจะเป็นความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในอีก 3 เดือนข้างหน้า ที่ผลสำรวจออกมาแม้ค่าดัชนีจะลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนอยู่ที่ 70.35 (ค่าดัชนีครั้งก่อนเท่ากับ 76.11) แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า นักเศรษฐศาสตร์เหล่านั้นยังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะยังคงปรับตัวดี แต่อยู่ที่ฝีมือทีมศก.ของรัฐบาลด้วย!!!